



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25085

Col.Inch: 39.92 Ad Value: 87,824

คอลัมน์: คมคิดคนเขียน: ยึดทรัพย์...

หน้า: 3(ขวา)

PRValue (x3): 263,472

ศิลปิน: สีสี่

## คมคิด คนเขียน ยึดทรัพย์...

**เร็ว** พอสมควรครับ เมื่อได้เห็น กระบวนการลงโทษ กลุ่มคนที่หาประโยชน์จากงบประมาณ ที่นำไปช่วยเหลือคนยากคนจน หลังจากอรุณกันมาพักใหญ่ว่า บทสรุปในการตรวจสอบครั้งนี้ จะจบลงด้วยการคว่ำน้ำเหลว หรือออกแนวมวยล้มต้มคนดู

ครับ... ช่วงแรก ๆ ที่หลายคนได้รับรู้เรื่องนี้ ก็คงไม่อยากเชื่อว่า จะมีใครกล้าหาประโยชน์กับงบประมาณ ที่ช่วยเหลือคนยากไร้ และเป็นโรคร้าย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้ของ กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อย่างต่อเนื่อง ก็พบทุจริตงบบนจอและผู้คิดเชื่อเอดส์ มากกว่า 40 จังหวัด รวมเป็นเงินเกือบ 97 ล้านบาท

แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือสังคมไทยได้รู้จักฮีโร่หญิงคนหนึ่ง แม้จะเป็นเพียงนักศึกษา แต่ก็ไม่หวั่นเกรงและหวาดกลัวกับอิทธิพลใด ๆ ผิดกับผู้ใหญ่บางคน เธอชื่อ “น.ส.ปณิดา ยศปัญญา” หรือ “น้องแบม” นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น

น.ส.ปณิดา บอกให้สังคมรู้ว่า เรื่องดังกล่าวมีการนำข้อมูลมาแจ้งกับอาจารย์แล้ว ตั้งแต่ที่เริ่มสอบไปในทางทุจริต และพบข้อมูลหรือการกระทำดังกล่าว แต่อาจารย์บอกว่า นิสิตที่ไปฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นนั้น เป็นเด็กเลี้ยงแกะ และเมื่อมีอาจารย์ได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ก็ไม่รับฟังนักศึกษา

เธอออกต่ออีกว่า อาจารย์สั่งให้ เรากลับเข้าเจ้าหน้าที่ ที่ทำผิดเพื่อให้เราขอโทษ และให้เรื่องจบลงไป แต่ด้วยความเป็นนิสิตที่ร่ำเรียนมาตลอดทั้ง 4 ปี ได้รับการฝึกสอนจากคณาจารย์ที่ให้อิทธิพลความถูกต้อง และสู้เพื่อคนยากคนจน ในการเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดี เรื่องนี้จึงมีการส่งเรื่อง ร้องเรียนไปยัง คสช. จนนำมาสู่การสอบสวนดังกล่าว

ไทม์มาอ่านบทสรุปของการตรวจสอบกันหน่อยซิ พล.ต.ต. รณย์ลัทธิต วิริยาธรรม รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ (ปปง.) เปิดเผยถึงมติดณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปปง. ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ทุจริตการชักยอกเงินช่วยเหลือคนยากไร้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม.นั้น

ได้ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 3 ราย ได้แก่ นายวุฒิพัฒน์ เลิศเขาวลัทธิต อดีตปลัด พม. นายณรงค์ คงคำ อดีตรองปลัด พม. และ นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. มีพฤติการณ์ทุจริตการชักยอกเงินช่วยเหลือคนยากไร้

พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีลักษณะการทำงานเป็นขบวนการ ผ่านทางการจัดสรรเงินงบประมาณ ลงไปยังศูนย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดทั่วประเทศ และมีการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอันเป็นเท็จ

โดยนำเงินที่ได้จากการทุจริตเบิกจ่ายส่งกลับคืนไปยังผู้บริหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในขณะนั้น และแปลงเงินไปเป็นทรัพย์สินในรูปแบบอื่น ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เช่น ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์หรู เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และหลักทรัพย์ต่าง ๆ

ซึ่งจากการสืบสวนข้อมูลทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องพบว่า มีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของ นายวุฒิพัฒน์ นายณรงค์ นายธีรพงษ์ และ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม. รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวประมาณ 12 ราย เช่น ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์หรู เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และหลักทรัพย์ต่าง ๆ รวม 41 รายการ มูลค่าประมาณ 88 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เขียนถึงเรื่องนี้ ก็อดนึกถึง คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ ไม่รู้ว่ากระบวนการยึดทรัพย์ไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ว่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงให้สังคมรับทราบบ้างก็ดีนะครับ.

“เซียนขันธ”